

Hưng Yên, ngày 16 tháng 4 năm 2018

*
Số 58 - KH/ĐUK

KẾ HOẠCH

Thực hiện các chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ 12 quyết định kế hoạch thực hiện các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 –khóa XII (viết tắt là Nghị quyết Trung ương 6), như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Thống nhất nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ để thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong các chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (gồm: Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 05/2/2018 thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Chương trình hành động số 24- CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Kế hoạch số 89-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Kế hoạch số 90-KH/TU về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới).

2- Các cấp ủy, tổ chức đảng, bằng các hình thức phù hợp, khẩn trương phổ biến quán triệt tới cán bộ, đảng viên những nội dung cơ bản trong các kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, trọng tâm là Kế hoạch số 88-KH/TU, Chương trình hành động số 24- CTr/TU và những nội dung chủ yếu trong Kế hoạch số 89 – KH/TU, số 90-KH/TU của Tỉnh ủy liên quan trực tiếp tới chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

3- Đề cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, các đồng chí bí thư, thủ trưởng cơ quan trong lãnh đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, đi đôi với lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, chú trọng công tác chính trị tư tưởng, giữ vững ổn định ở từng cơ quan, đơn vị. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, định kỳ đánh giá, sơ kết việc thực hiện các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6.

II- NỘI DUNG

1- Tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ, có trọng tâm các kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6.

Cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng phối hợp với thủ trưởng cơ quan, bằng các hình thức phù hợp, khẩn trương phổ biến tới cán bộ, đảng viên nắm vững chủ trương, mục

tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Tỉnh ủy đề ra trong các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, đề nghiêm túc chấp hành và tham mưu, phục vụ tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan, của ngành được Tỉnh ủy giao.

Đồng chí bí thư đảng ủy, bí thư chi bộ trực tiếp phổ biến quán triệt kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy. **Hoàn thành trong tháng 4, chậm nhất là trong nửa đầu tháng 5 năm 2018.**

2- Xây dựng kế hoạch thực hiện các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy.

- Cấp ủy, tổ chức đảng phối hợp với thủ trưởng cơ quan, bám sát Nghị quyết Trung ương 6, các kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy, kế hoạch của Đảng ủy khối để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của cơ quan được giao trong các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy (**các nhiệm vụ cụ thể theo lộ trình và các nhiệm vụ thường xuyên**).

-Trước mắt, cần khẩn trương xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp khả thi để thực hiện tốt các nhiệm vụ Tỉnh ủy yêu cầu hoàn thành trong năm 2018 và các nhiệm vụ thực hiện từ năm 2018.

3- Xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ tiêu tinh giản biên chế, tinh gọn đầu mối theo Kế hoạch số 88, Chương trình hành động số 24 của Tỉnh ủy; rà soát, đánh giá chất lượng, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, đáp ứng yêu cầu tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

4- Đối với tổ chức đảng cơ quan thuộc ngành dọc cấp trên quản lý biên chế.

Cấp ủy, tổ chức đảng phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức quán triệt cho cán bộ, đảng viên các kế hoạch, chương trình của Tỉnh ủy, đi đôi với quán triệt kế hoạch của bộ, ngành chủ quản thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 và xây dựng kế hoạch thực hiện đáp ứng yêu cầu của cấp trên.

5- Trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng, thường xuyên kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, kế hoạch của Đảng ủy khối thực hiện Nghị quyết Trung ương 6; rà soát việc thực hiện các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 5 (khóa XII).

6- Căn cứ Kế hoạch số 88 và Chương trình hành động số 24 của Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Đảng ủy khối chủ động, phối hợp với cơ sở xây dựng kế hoạch kiện toàn tổ chức đảng ở các cơ quan có sự sáp nhập, giải thể tổ chức trực thuộc. **Hoàn thành trong tháng 6/2018**

7- Các ban, Văn phòng Đảng ủy khối, Đoàn khối căn cứ Quy định 293 – QĐ/TW ngày 23/3/2010 của Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, thuận lợi khó khăn, nguyên nhân, trên cơ sở đó đề xuất điều chỉnh bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác, tổ chức bộ máy của Đảng ủy khối. **Hoàn thành trong tháng 6/2018**, gửi Ban Tổ chức Đảng ủy khối để tổng hợp.

Ban Tổ chức Đảng ủy khối chủ trì phối hợp với các ban, văn phòng Đảng ủy, Đoàn khối tổng hợp kiến nghị, đề xuất, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy khối **trong tháng 7/2018.**

8- Ban Thường vụ Đảng ủy khối chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác, tổ chức bộ máy của Đảng ủy khối (*sau khi có hướng dẫn của Trung ương và chỉ đạo của Tỉnh ủy*).

9- Ban Thường vụ Đảng ủy khối, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối, cấp ủy, UBKT đảng ủy cơ sở bổ sung vào chương trình kiểm tra, giám sát trong 6 tháng cuối năm và các năm tiếp theo nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kế hoạch, chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 và Kế hoạch này.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Căn cứ Kế hoạch này, đảng ủy, chi bộ cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, bằng các hình thức phù hợp sớm triển khai phổ biến quán triệt tới cán bộ, đảng viên các kế hoạch, chương trình của Tỉnh ủy, của bộ, ngành chủ quản thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, xây dựng kế hoạch thực hiện sát thực tiễn của cơ quan và đáp ứng yêu cầu của cấp trên. Chú trọng công tác tư tưởng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng ngừa vi phạm, tiêu cực trong quá trình tổ chức thực hiện. Định kỳ 6 tháng, hằng năm báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy khối kết quả lãnh đạo thực hiện kế hoạch, chương trình của Tỉnh ủy, kế hoạch của Đảng ủy khối thực hiện Nghị quyết Trung ương 6.

2- Các ban, Văn phòng Đảng ủy khối, Đoàn khối, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này, đồng thời chú trọng đôn đốc, giám sát tình hình thực hiện trong Đảng bộ.

3- Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy bổ sung vào chương trình kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kế hoạch, chương trình của Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy khối thực hiện Nghị quyết Trung ương 6.

4- Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối tham mưu chỉ đạo và hướng dẫn công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết; nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, kịp thời báo cáo, đề xuất Ban Thường vụ Đảng ủy.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Đ/c Trần Thị Thanh Thủy- UVBTV (để báo cáo)
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
- Các đ/c UVBCH Đảng bộ Khối
- Các đảng bộ, chi bộ cơ sở
- Các ban, Văn phòng ĐUK và Đoàn khối
- Chuyên viên theo dõi cơ sở
- Lưu VP ĐUK.

T/M BAN CHẤP HÀNH
BÍ THƯ



Nguyễn Khắc Chí